

BÁO CÁO

Thẩm tra của Ban KT-XH HĐND huyện về tình hình KT-XH năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH năm 2023; dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Qua thẩm tra Báo cáo của UBND huyện về tình hình KT-XH năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH năm 2023; trên cơ sở kết quả giám sát, khảo sát tại các địa phương, đơn vị, Ban KT-XH kính báo cáo HĐND huyện một số nội dung sau:

I. Tình hình KT-XH năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH năm 2023

1. Tình hình kinh tế-xã hội năm 2022

Nhờ sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tích cực các giải pháp để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới, nhưng năm nay huyện ta tiếp tục chịu nhiều bất lợi, tác động của đại dịch Covid-19 quá lớn, trong 6 tháng đầu năm số người nhiễm bệnh nhiều và nhanh nên ảnh hưởng đến phần lớn mọi hoạt động, làm cho kinh tế - xã hội tuy có phát triển nhưng chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Trong 12 chỉ tiêu phát triển chủ yếu theo Nghị quyết năm 2022 của HĐND huyện, có 07/12 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch. Do những tháng cuối năm dịch bệnh Covid-19 ổn định, thị trường sôi động trở lại, nhất là thu hút được du khách đến tham quan tại Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An nên tăng trưởng của ngành TM-DV-Du lịch đạt 12,2%/10% KH. Nhờ kinh tế phát triển, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững, lao động-việc làm-đào tạo nghề có sự quan tâm nên thu nhập bình quân đầu người đạt 50,2 triệu đồng/người/năm (KH đề ra 47,4 triệu đồng/người/năm). Trong 05/12 chỉ tiêu không đạt, bao trùm nhất là chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 9,9%/11% KH. Thu phát sinh kinh tế tăng 28,2% chưa đạt được KH tăng 50% do nguồn thu từ khai thác quyền sử dụng đất tại Khu TM-DV-Dân cư Đông Cầu chìm và một số nguồn thu khác không đạt. Bên cạnh hậu quả nặng nề của đại dịch Covid-19, tình hình chính trị-quân sự thế giới biến động kéo dài nên không đáp ứng được nguồn nguyên liệu đầu vào của sản xuất công nghiệp và kể cả thị trường tiêu thụ, nên chỉ tiêu phát triển công nghiệp chỉ tăng trưởng 9,8%/12,6% KH. Hai đợt mưa lớn đúng vào thời điểm lúa Đông Xuân và Hè Thu đang trở làm ảnh hưởng đến năng suất lúa và các loại cây trồng cạn, khôi phục đàn gia súc, gia cầm chưa nhiều, nuôi trồng, khai thác thủy hải sản không đạt sản lượng nên ngành nông nghiệp chỉ tăng trưởng 1,1%/2,5% KH.

Việc triển khai thực hiện một số nghị quyết quan trọng của HĐND huyện như phát triển du lịch, phát triển văn hóa, phát triển đô thị còn gặp nhiều lúng túng. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, các

xã vừa duy trì các tiêu chí vừa triển khai thực hiện các công trình theo kế hoạch đầu tư công năm 2022. Các chế độ chính sách, an sinh xã hội được thực hiện đảm bảo, kịp thời hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Trạm y tế cơ sở phát huy tác dụng tốt trong việc chăm sóc sức khỏe cho người dân, Trung tâm y tế huyện tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trước đây và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tạo được niềm tin lớn trong nhân dân. Chương trình giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm có nhiều cố gắng. Chất lượng cuộc sống người dân tiếp tục được cải thiện. Công tác xóa nhà tạm cho đối tượng xã hội đạt hiệu quả cao. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, phòng chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm chỉ đạo và thực hiện mang lại kết quả.

Bên cạnh đó, Ban Kinh tế- Xã hội nhận thấy vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm như sau:

Thu ngân sách tuy đã có sự cố gắng rất nhiều nhưng vẫn chưa đạt chỉ tiêu đề ra, việc triển khai thi công các công trình phần lớn chậm do thiếu đất san lấp, từ đó ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện cũng như tiến độ giải ngân. Sản xuất CN-TTCN thiếu tính bền vững, phụ thuộc lớn vào thị trường cung ứng và thị trường tiêu thụ.

Chưa có giải pháp hiệu quả để tháo gỡ khó khăn cho ngành nông nghiệp. Vẫn còn tình trạng nông dân bỏ đất hoang không canh tác và ít quan tâm đến việc đồng áng nên gây lãng phí tài nguyên. Việc liên doanh liên kết bao tiêu sản phẩm cho nông dân còn nhiều khó khăn, chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Các doanh nghiệp được thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp triển khai chậm so với tiến độ đăng ký. Công tác tiêm phòng vaccin cho gia súc, gia cầm tỷ lệ không cao.

Công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường còn một số vấn đề cần quan tâm. Giải quyết hồ sơ đất đai tuy có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn bị trễ hẹn, có hồ sơ kéo dài qua nhiều năm. Công tác phối hợp cung cấp thông tin phục vụ xử lý, xét xử các trường hợp liên quan đất đai còn bất cập. Không kịp thời phát hiện và xử lý vụ việc liên quan đến đất đai tại xã Duy Trung làm ảnh hưởng đến nhiều đối tượng, chịu thiệt thòi nhiều nhất là người dân. HĐND huyện đã ban hành NQ về chất vấn tại kỳ họp thường lệ giữa năm nhưng triển khai chưa đạt kết quả nội dung liên quan đến việc cấp lại GCN quyền sử dụng đất cho người dân sau dồn điền đổi thửa. Một số hộ dân gây khó khăn trong thực hiện chính sách về đền bù-giải phóng mặt bằng làm cho cơ quan nhà nước phải chuẩn bị các điều kiện để cưỡng chế. Tình trạng ô nhiễm môi trường trong cụm công nghiệp còn xảy ra.

Tuy thu nhập bình quân đầu người tăng nhưng tình hình đời sống của không ít người dân vẫn còn những khó khăn nhất định, số hộ nghèo tuy giảm vượt so với chỉ tiêu nhưng cũng có hộ nghèo phát sinh thêm. Một số nhà thuộc diện chính sách bị hư hỏng cần được hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhưng chưa kịp thời quan tâm. Cơ sở vật chất cho ngành giáo dục còn thiếu nhiều so với quy định về phát triển trường lớp, đội ngũ giáo viên nhất là cấp tiểu học vẫn còn thiếu. Việc xây dựng đời sống văn hóa chưa thật sự đi vào chiều sâu, tình hình tội phạm có án dẫn đến không đạt tỷ lệ thôn, khối phố văn hóa, ý thức chấp hành pháp luật trong một bộ phận nhỏ nhân

dân còn chưa tốt. Tiến độ tiêm phòng vaccin Covid-19 giai đoạn sau chậm, nguyên nhân không xuất phát hoàn toàn từ yếu tố khách quan mà còn có cả yếu tố chủ quan do các cấp chính quyền thiếu quyết liệt trong triển khai, công tác tuyên truyền chưa được quan tâm đúng mức nên người dân, phụ huynh học sinh còn e ngại tác dụng phụ của vaccin Covid làm cho kết quả tiêm phòng không đạt.

2. Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH năm 2023

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thống nhất mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 của UBND huyện. Ban đề nghị cần quan tâm một số nội dung sau:

Một là, kết hợp giữa các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội với các giải pháp thực hiện các nghị quyết quan trọng của HĐND huyện đã ban hành trên các lĩnh vực du lịch, văn hóa, đô thị, công nghệ thông tin-chuyển đổi số, các kế hoạch, chương trình của UBND huyện về phát triển nguồn nhân lực, phát triển thương mại, phát triển nông nghiệp, ... để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội đạt chỉ tiêu đề ra. Xây dựng các kế hoạch để triển khai thực hiện các đề án, chương trình một cách cụ thể, sát hợp với tình hình thực tế. Quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt các chương trình mục tiêu Quốc gia như: Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Phân đầu tắt cả các chỉ tiêu đề ra trong năm 2023 đều đạt và vượt để góp phần cho hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. UBND huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan bám sát Nghị quyết của HĐND huyện về chất vấn giữa kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 để triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo cả về nội dung và thời gian, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Hai là, thực hiện tốt và kịp thời các chính sách an sinh xã hội để nâng cao đời sống nhân dân. Ngoài việc hoàn thành xóa nhà tạm cho các đối tượng xã hội còn lại chưa thực hiện năm 2022, kịp thời quan tâm hỗ trợ để các đối tượng chính sách ổn định về nhà ở. Gắn công tác giảm nghèo bền vững với đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận được các nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là những nơi phục vụ đông người. Đề ra giải pháp để nâng cao tỷ lệ tiêm vaccin phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tập trung khắc phục sự thiếu hụt về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên ngành giáo dục, đẩy mạnh xây dựng trường học hạnh phúc, không để ma túy, thuốc lá điện tử xâm nhập học đường. Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, nhất là các cơ sở kinh doanh có điều kiện.

Ba là, tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo quốc phòng-an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, quan tâm chỉ tiêu giao quân và hoàn thành tổ chức diễn tập cấp huyện, cấp xã. Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, nhất là trên lĩnh vực đất đai không để tồn đọng qua nhiều năm. Tiếp tục phát huy trung tâm điều hành thông minh, mọi nhiệm vụ phải gắn với công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số, nâng cao tỷ lệ giải

quyết các dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức đối với nhân dân.

II. Về dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023

Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản thống nhất với dự thảo Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Kính đề nghị HĐND huyện xem xét, thông qua.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra về tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 và mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH năm 2023; dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023. Kính trình HĐND huyện khóa XII, kỳ họp thứ 09 xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

- TTHĐND-UBND huyện;
- Các ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Đại biểu khách mời;
- Văn phòng HĐND-UBND huyện;
- Lưu: VT, BKTXH.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**